

มหกรรม CIIE จัดกิจกรรมจับคู่ผู้จัดแสดงสินค้า-ผู้ซื้อ ชื้อ นับถอยหลัง 100 วันก่อนงานเปิดฉาก



อีกไม่ถึง 100 วัน มหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติจีน หรือ China International Import Expo (CIIE) ครั้งที่ 2 ก็จะเปิดฉากขึ้น ในโอกาสนี้ได้มีการจัดกิจกรรมจับคู่ผู้จัดแสดงสินค้าและผู้ซื้อที่นครเซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยบริษัทกว่า 100 แห่งจากอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร และการดูแลสุขภาพ ได้มาร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์และพบปะกับผู้ซื้อ

กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคมว่า มีมากกว่า 60 ประเทศที่ยืนยันว่าจะมาเปิดพาวิลเลียนประจำประเทศในมหกรรม CIIE ครั้งที่ 2 ที่นครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักงานไปรษณีย์จีนได้จับมือกับ China International Import Expo Bureau แจกไปรษณียบัตรพิเศษ 5,000 ใบ เพื่อเป็นการต้อนรับผู้จัดแสดงสินค้าและผู้ซื้อสู่มหกรรม CIIE ครั้งที่ 2

นอกจากนี้ ทางผู้จัดงานยังประกาศนโยบายสนับสนุนต่างๆ และเปิดเผยรายละเอียดการเตรียมงานด้วย

กรมศุลกากรจีนได้ตั้งสำนักงานเฉพาะกิจขึ้นภายในศูนย์การประชุมและนิทรรศการแห่งชาติ (NECC) ซึ่งเป็นสถานที่จัดมหกรรม CIIE เพื่อให้บริการด้านพิธีการศุลกากรแก่ผู้จัดแสดงสินค้าจากต่างประเทศ พร้อมให้บริการครบจบในที่เดียวสำหรับบริษัทที่ร่วมจัดแสดงสินค้าภายในงาน

นอกจากนี้ยังมีการประกาศ 13 นโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร พร้อมกับเผยแพร่รายชื่อสินค้าต้องห้ามและสินค้าควบคุมผ่านทางเว็บไซต์ทางการของงาน

กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจีนได้ปรับปรุงขั้นตอนการอนุญาตนำเข้าและส่งออกพืชและสัตว์น้ำใกล้สูญพันธุ์สู่ นครเซี่ยงไฮ้

สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาเซี่ยงไฮ้เปิดเผยว่าจะให้สิทธิพิเศษในการพิจารณาเอกสารของผู้ที่เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในงานนี้ก่อน และจะเปิดจุดบริการเฉพาะกิจภายในงานด้วย

มหกรรม CIIE เป็นงานแสดงสินค้านำเข้าระดับชาติงานแรกของโลก งานครั้งปฐมฤกษ์ที่จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้วมีการแสดงเจตจำนงทำข้อตกลงมูลค่ากว่า 5.78 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในหนึ่งปี

ซุน เจิงไห่ รองผู้อำนวยการ CIIE Bureau เปิดเผยว่า บริษัทต่างชาติกว่า 3,000 แห่ง จาก 150 ประเทศและดินแดนได้ยืนยันว่าจะเข้าร่วมมหกรรม CIIE ครั้งที่ 2

ขณะเดียวกัน มีการจัดตั้งคณะผู้แทนการค้าในประเทศ 39 คณะ ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้แทนการค้าย่อยเกือบ 600 คณะจากมณฑล เขตปกครองตนเอง และเทศบาลต่างๆ ของจีน ทั้งนี้ ทางผู้จัดงานได้เปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานมืออาชีพตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20190801/2540965-1>